



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 19 มีนาคม 2562

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2591 8613 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th>



สื่อ	ประเด็น
เดลินิวส์	<p>โรคพิษสุนัขบ้า</p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้กรมปศุสัตว์จัดโครงการความร่วมมือการณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2562 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ระหว่างวันที่ 1 มี.ค.-30 มี.ย. โดยเริ่ม Kick Off ณรงค์ค์ทั่วประเทศพร้อมกันในวันนี้ มีกิจกรรมฉีดวัคซีน ผ่าตัดทำหมันและนิทรรศการให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าฟรี ขอรับบริการผ่านสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้บ้าน</p>
<p>มติชน ไทยรัฐ</p> <p>แนวหน้า ไทยโพสต์</p> <p>เดลินิวส์ สก๊อปหน้า 1</p>	<p>สถานการณ์ฝุ่น-หมอกควัน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. กล่าวหลังประชุมผ่านระบบวิดีโอเรื่องการเตรียมความพร้อมด้านสาธารณสุขกรณีเกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก ว่า มีการเตรียมพร้อมทั้งประเทศ ได้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขกรณีฝุ่นละอองขนาดเล็กในจังหวัดที่มีปัญหาเพื่อเฝ้าระวังอย่างเข้มข้น โดยเฉพาะพื้นที่สีเหลือง สีส้ม สีแดง รวมทั้งกลุ่มเสี่ยง และจะพัฒนาคลินิกมลพิษเพื่อดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบเป็นพิเศษ ซึ่งปัจจุบันมีที่รพ.พรรัตน์ราชธานี จะกระจายไป รพ.ทั่วไปต่างๆ เบื้องต้นเป็นพื้นที่ที่มีปัญหาฝุ่นก่อน คือ ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คาดว่าปีนี้จะสามารถดำเนินการได้ โดยกรมการแพทย์ได้จัดทำคู่มือจัดตั้งคลินิกมลพิษ เพื่อให้รพ.ต่างๆ นำไปเป็นแบบอย่างในการดำเนินการ</p> <p>นพ.ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า จากการเฝ้าระวังผู้ป่วยที่เข้ามาใช้บริการที่รพ.เครือข่ายการเฝ้าระวังโรคในช่วงที่มีปริมาณค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กสูงขึ้น พบว่า เขตสุขภาพที่ 1 ประกอบด้วย เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน พะเยา แพร่ น่าน ลำพูน และลำปาง ระหว่างวันที่ 3-9 มี.ค.ที่ผ่านมา พบผู้ป่วย 4 กลุ่มโรค ได้แก่ โรคทางเดินหายใจทุกชนิด โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคตาอักเสบ และโรคผิวหนัง รวม 22,000 ราย กลุ่มโรคที่พบมากที่สุด คือ โรคทางเดินหายใจทุกชนิด รองลงมา โรคหัวใจและหลอดเลือดทุกชนิด โรคตาอักเสบ และโรคผิวหนัง อักเสบ โดยกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป มีรายงานป่วยในกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดหัวใจ 6,756 ราย และทางเดินหายใจทุกชนิด 2,766 ราย อย่างไรก็ตาม ไม่ได้หมายความว่าโรคทั้งหมดเกิดจากฝุ่นละออง</p> <p>-พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ฝุ่นละอองในภาคเหนือมีทั้ง PM2.5 และ PM 10 จะแยกการเฝ้าระวังเป็นกลุ่มสีเหลือง ส้ม แดง การดูแลตัวเองที่ดีที่สุดคือติดตามสถานการณ์ฝุ่น และดูว่าเราเป็นกลุ่มเสี่ยงหรือไม่เพื่อปฏิบัติตัวได้ถูกแต่ถ้ามีอาการผิดปกติให้พบแพทย์ทันที</p> <p>-เสนอบทความว่า ผลกระทบของฝุ่นจิวอาจทำให้ระคายเคืองดวงตา โดยกลุ่มเด็กที่มีความผิดปกติต่อดวงตา อาจเกิดแพ้รุนแรง เด็กที่มีประวัติโรคภูมิแพ้ขึ้นตาเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะเกิดอาการรุนแรงมากที่สุด พญ.สุมาลิน ตรีชัยยาพร หัวหน้ากลุ่มงานจักษุวิทยา สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี แนะนำให้เด็กหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝุ่นควันหนาแน่น หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมนอกบ้านในช่วงที่มีค่าฝุ่นอยู่ในระดับสูง ขณะต้องออกนอกบ้าน ควรให้เด็กสวมแว่นตาหรือแว่นกันแดดที่มีขอบด้านบนและด้านข้างเด็กที่ใส่คอนแทคเลนส์ หากต้องอยู่ในที่มีฝุ่นควันมากควรใช้แว่นตาแทน หากเด็กมีอาการตาแดงมาก ขี้ตามีสีเขียวหรือสีเหลือง เจ็บตาหรือปวดตารุนแรง มีปัญหาการมองเห็น รวมถึงพบเลือดออกในดวงตา ควรรีบพาเด็กมาพบจักษุแพทย์ทันที</p> <p>-ด้านกรมควบคุมมลพิษ รายงานสถานการณ์หมอกควันและไฟป่าในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ ค่าฝุ่น PM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 54-138 มคก./ลบ.ม. คุณภาพอากาศอยู่ในระดับปานกลางถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพ พื้นที่ที่มีค่าฝุ่นเกินมาตรฐานได้แก่ ต.แม่ปะ อ.แม่สอด ตาก, ต.โนนเวียง อ.เมือง ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน, ต.บ้านต๋อม อ.เมืองพะเยา, ต.พระบาท อ.เมือง ต.สบป่าด ต.บ้านดง ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง, ต.บ้านกลาง อ.เมืองลำพูน, ต.เวียง อ.เมือง ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย, ต.ช้างเผือก ต.ศรีภูมิ ต.สุเทพ อ.เมือง ต.ช้างเคือง อ.แม่แจ่ม จ.</p>

สื่อ	ประเด็น
	<p>เชียงใหม่, ต.นาจักร อ.เมืองแพร่ และ ต.จองคำ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน</p> <p>การฆ่าตัวตาย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวภายหลังประชุมทางไกลร่วมกับนพ.สสจ. ว่า เนื่องจากช่วงนี้มีการเสนอข่าวการฆ่าตัวตายค่อนข้างถี่ และหลายกรณีใช้วิธีที่คล้ายคลึงกัน จึงต้องเร่งสื่อสารกับหน่วยงานในสังกัด สธ. และยกระดับมาตรการในการเฝ้าระวังการฆ่าตัวตายในพื้นที่ ซึ่งประกอบด้วย การค้นหากลุ่มเสี่ยง ซึ่งเป็นผู้ป่วยโรคเรื้อรังทางกาย ผู้ที่มีปัญหาจากการดื่มสุรา/สารเสพติด โรคทางจิตเวช ได้แก่ โรคซึมเศร้า โรคจิตเภท และผู้ที่เคยมีประวัติทำร้ายตัวเองมาก่อน และคัดกรองความเสี่ยงด้วยแบบประเมินการฆ่าตัวตาย 8Q หากค่าคะแนนมีแนวโน้มที่จะฆ่าตัวตายในระดับปานกลางถึงรุนแรง ให้เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดอย่างน้อย 24-72 ชั่วโมง หรือส่งต่อเพื่อพบผู้เชี่ยวชาญ ทั้งนี้ การฆ่าตัวตายถือเป็นพฤติกรรมรุนแรงที่สามารถลอกเลียนแบบได้ การเผยแพร่ข่าวของสื่อมวลชนต้องเป็นไปด้วยความระมัดระวัง จึงจัดให้มีการสัมมนาสื่อมวลชนในวันที่ 27 มี.ค.นี้</p> <p>-เสนอข่าว นพ.วิชัย 24 ปี โปรแกรมเมอร์ บ.เอกชน ยิงตัวตายในบ้านย่านทุ่งสองห้อง พบเอกสารระบุเป็นการฆ่าตัวตายครั้งที่ 2 ญาติระบุว่าคนตายปวดศีรษะบ่อยครั้ง ประกอบกับมีปัญหาเรื่องความรัก จนกลายเป็นโรคซึมเศร้า ต้องกินยาอยู่ตลอด</p> <p>-เสนอข่าว ครู อ.บ้านไผ่ ไลฟ์สดผ่านเฟซบุ๊กก่อนฆ่าตัวตาย ตำรวจเผยผู้ตายซึมเศร้าจากอุบัติเหตุรถยนต์จนกลายเป็นผู้พิการ</p> <p>-เสนอบทความว่า วัยรุ่นฆ่าตัวตาย 11 รายต่อวันสะท้อนว่าเป็นวัยแห่งความเครียด ซึ่งปัจจัยที่ทำให้เด็กคิดฆ่าตัวตายมีหลายเหตุผล ทั้งปัญหาด้านการเรียน ครอบครัว ความรัก เพื่อน ฯลฯ ดร.นพ.วรงค์ โชติพิทยสุนนท์ โฆษกกรมสุขภาพจิต ระบุว่า ความกดดันมักมาจากสภาพแวดล้อม แนะนำผู้ปกครองควรรับฟังปัญหาและสังเกตความเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น</p> <p>-เสนอรายงานพิเศษ ปัญหาวัยรุ่นซึมเศร้า-ฆ่าตัวตาย โดย อักเซล คิม ผู้ก่อตั้งมูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ ประจำประเทศไทย (IYF) กล่าวว่า สถาบันครอบครัวควรมีบทบาทที่สุงสุดในการแก้ไขปัญหา เพราะมีความใกล้ชิดสามารถสอนเด็กให้หักห้ามใจ และสร้างจิตใจที่เข้มแข็งได้ตั้งแต่เริ่มต้น ส่วนบุคลากรทางการศึกษาต้องมึงองค์ความรู้ด้านจิตใจ เพื่อแบ่งปันกับเด็กและเยาวชนเมื่อพวกเขามีปัญหา</p> <p>นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานต์ ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต เปิดเผยว่า ขณะนี้การฆ่าตัวตายของวัยรุ่นไทยยังไม่สูงมาก แต่การเสียชีวิตในวัยรุ่นสาวทำให้เสียทรัพยากรที่มีคุณค่าในอนาคต จึงเป็นปัญหาด้านสุขภาพจิตที่ต้องให้ความสำคัญ จะทำเป็นนโยบายหรือโครงการสำคัญ และพยายามทำงานร่วมกันกับฝ่ายต่างๆ เพื่อลดอัตราการฆ่าตัวตายให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด</p>
<p>สำนักข่าว INN เว็บมติชน เว็บแนวหน้า เว็บเชียงใหม่นิวส์</p>	<p>โรคโมยาโมยา</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า โรคโมยาโมยา เป็นโรคหลอดเลือดสมองชนิดหนึ่ง พบได้น้อยในคนไทย โดยเกิดในผู้ป่วยเพศหญิงมากกว่าเพศชาย 2 เท่า ช่วงอายุตั้งแต่ 6 ขวบ - 70 ปี พบมากในเด็กช่วง 10 ปีแรก สาเหตุยังไม่ทราบแน่ชัด ส่วนหนึ่งมีการถ่ายทอดทางพันธุกรรม</p> <p>-พญ.ไพรัตน์ แสงดิษฐ ผอ.สถาบันประสาทวิทยา กล่าวว่า โรคโมยาโมยา สาเหตุมาจากหลอดเลือดแดงคาโรติด ส่วนปลายในสมองทั้งสองข้างที่ลำเลียงเลือดเข้าไปเลี้ยงสมองหนาตัวผิดปกติ ทำให้เกิดการตีบและอุดตันในที่สุด การรักษา 3 วิธี คือ 1. การผ่าตัดเชื่อมต่อหลอดเลือดเพื่อให้เลือดไปเลี้ยงเนื้อสมองที่มีหลอดเลือดตีบตัน 2. การรักษาโดยใช้ยาต้านเกล็ดเลือด 3. การทำกายภาพบำบัดฟื้นฟูความพิการหากพบว่ามีอาการผิดปกติ เช่น ปวดศีรษะรุนแรง อ่อนแรงหรือขาอย่างเฉียบพลันที่ใบหน้า แขนหรือขา ชักไต่ซิกหนึ่งของร่างกาย พูดไม่ชัดหรือพูดลำบาก ตาลาย มองเห็นภาพซ้อนเดินเซ ทรงตัวลำบาก ใ้รีบไปพบแพทย์ทันที</p>
<p>สยามรัฐ</p>	<p>ผัก-ผลไม้ดีบร้อน</p> <p>-เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผย ว่าช่วงหน้าร้อนควรดื่มน้ำเปล่าอย่างน้อย 8-10 แก้วต่อวัน และกินผัก ผลไม้ ที่มีส่วนประกอบของน้ำช่วยลดอุณหภูมิจากการเผาไหม้ ปกป้องผิวและสายตาจากแสงแดด ระบบขับถ่ายทำงานดีขึ้น ได้แก่ แตงกวา ค่ะน้า มะเขือเทศ แตงโม มะละกอ ฝรั่ง สาระแหน่ หากมีอาการท้องร่วง ให้ดื่มผงเกลือแร่เพื่อชดเชยน้ำและเกลือแร่ที่สูญเสียไป</p> <p>-ดร.พญ.สายพิณ โชติวิเชียร ผอ.สำนักโภชนาการ กล่าวว่า การกินผลไม้ต้องระวังเรื่องน้ำตาลในผลไม้ ควรเลือกกิน</p>

สื่อ	ประเด็น
	<p>ผลไม้รสไม่หวานจัด วันละ 3 - 5 ส่วน ผลไม้ 1 ส่วน เช่น แดงโม 6 ชิ้นคำ หรือมะละกอ 6 ชิ้นคำ หรือ ฝรั่งครึ่งลูก และกินผักอย่างน้อยมื้อละ 2 ทัพพี ช่วงหน้าร้อนหากอยากดื่มน้ำหวาน ควรเลือกดื่มน้ำผักผลไม้สดจากธรรมชาติ เลี่ยงเครื่องดื่มรสหวาน งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์</p>
<p>มติชน เดลินิวส์ ไทยรัฐ</p> <p>มติชน เดลินิวส์ สยามรัฐ แนวหน้า มติชนออนไลน์ เว็บไซต์เดลินิวส์ ผู้จัดการออนไลน์</p>	<p>ระงับขึ้นทะเบียนหมอนวด</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ภัทรพล จึงสมเจตไพศาล ผอ.กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กรม สบส. เปิดเผยว่า กรมฯ ได้สั่งการให้สสจ.ระงับการขึ้นทะเบียนหมอนวดที่ได้ใบรับรองจากสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งหนึ่ง เพราะพบมีการเปิดสอนในลักษณะสาขาโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งที่ผ่านมาได้รับเรื่องร้องเรียนจากสสจ.ศรีสะเกษ และสสจ.เชียงใหม่ ว่าสาขาของสมาคมฯ เปิดสอนและออกใบวุฒิบัตรโดยสมาคมฯ บางรายมีการซื้อขายใบประกาศโดยไม่ได้เรียนจริง ซึ่งกรมฯ จะดำเนินคดีทางปกครอง คือ ดำเนินการไม่ถูกต้องตามที่ได้รับอนุญาต ได้ส่งหนังสือเตือนให้แก่ไขภายใน 15 วัน หากไม่ทำจะเพิกถอนใบอนุญาตดำเนินการ ส่วนหมอนวดที่ไม่สามารถขึ้นทะเบียนได้กว่า 1 แสนคน สามารถฟ้องร้องสมาคมฯ ได้ และจะนำกลุ่มนี้มาอบรมอีกครั้งและทำแบบทดสอบในวันที่ 26 มี.ค.นี้ เพื่อออกใบอนุญาตให้ นอกจากนี้ จะเชิญศูนย์สาขาของสมาคมฯ เข้ามาหารือแนวทางการขอรับรองหลักสูตรจากกรมฯ และแนวทางการพัฒนาวิทยากร ศูนย์สาขาต่อไป</p> <p>-เสนอข่าว ที่ศูนย์บริการประชาชน สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กลุ่มผู้ประกอบการอาชีพพวดจากทั่วประเทศ นำโดยนางชลิตา ศิริธนาบุญ ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี พร้อมรายชื่อผู้ได้รับผลกระทบจากการที่ไม่สามารถขึ้นทะเบียนได้ 690 ราย ระบุว่า การขึ้นทะเบียนหมอนวด มีปัญหา ไม่ได้รับความสะดวกทั้งการจัดระบบและการให้บริการผู้มาขอจดทะเบียน ทำให้ผู้ประกอบการอาชีพต้องเสียเวลาและรายได้ และหลังมี พ.ร.บ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพฯ พบว่ามีปัญหาสสจ.ไม่รับขึ้นทะเบียนใบประกาศนียบัตรบางฉบับที่จบก่อนปี 2559 ทั้งของหน่วยงานราชการและเอกชน และขอให้กรม สบส. ผ่อนผันให้ผู้ถือครองใบประกาศนียบัตรตั้งแต่ก่อนปี 2559 สามารถขึ้นทะเบียนได้</p>
<p>เว็บไซต์ประชาชาติธุรกิจ</p>	<p>ธุรกิจศูนย์ดูแลสูงวัย</p> <p>-เสนอสรุปข่าว ข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พบว่าช่วง 2 ปีที่ผ่านมา มีการยื่นขอจดทะเบียนบริษัทเพื่อประกอบธุรกิจดูแลผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างมาก บางรายดำเนินธุรกิจมาอยู่ก่อนแล้วแต่เพิ่งจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะขณะนี้ สธ.อยู่ระหว่างผลักดัน ร่างกฎกระทรวงกำหนดกิจการอื่นในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. เพื่อกำกับดูแลกิจการดูแลผู้สูงอายุ</p> <p>นพ.ภัทรพล จึงสมเจตไพศาล ผอ.กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ เปิดเผยว่า กรมฯ ได้ปรับแก้ร่างกฎกระทรวงฯ ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว โดยได้เพิ่มบทเฉพาะกาลให้เวลาผู้ประกอบการรายเก่าปรับตัว 5 ปี โดยหลังกฎกระทรวงบังคับใช้ ผู้ประกอบการที่เปิดให้บริการอยู่เดิมต้องมาจดทะเบียนขึ้นทะเบียนเพื่อจะได้สิทธิผ่อนผัน 5 ปี ส่วนผู้ประกอบการรายใหม่ต้องขอใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพประเภทดูแลผู้สูงอายุ โดยมีค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามขนาดพื้นที่ ส่วนกรณีให้บริการดูแลผู้สูงอายุระหว่างวันไม่มีที่พักอาศัย ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจะลดลงครึ่งหนึ่ง รวมถึงผู้ดำเนินการหรือผู้จัดการสถานบริการ ต้องสอบเพื่อรับใบอนุญาต หรือผ่านหลักสูตรตามที่กำหนด ส่วนบุคลากรผู้ให้บริการต้องผ่านหลักสูตรบริบาล พร้อมกันนี้ ร่างกฎกระทรวงได้กำหนดมาตรฐานด้านสถานที่ มาตรฐานความปลอดภัย และมาตรฐานการให้บริการ</p> <p>ด้าน นพ.ภานุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายกำกับดูแลกิจการการดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงให้เป็นไปตามมาตรฐาน ส่งผลให้การบริการไม่ได้คุณภาพ จึงกำหนดให้กิจการการดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง เป็นสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ตามความในมาตรา 3 แห่ง พ.ร.บ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559</p>
<p>ไทยโพสต์ ข่าวสด</p>	<p>ประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 27</p> <p>-เสนอข่าว กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับมูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 27 "Healthy Living with Medical Sciences: Genomics" ระหว่างวันที่ 18-20 มี.ค. 2562 ณ อิมแพค เมืองทองธานี เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าทางวิชาการและแลกเปลี่ยนความรู้ในการพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข โดยมีการนำเสนอผลงานวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขทั้งสิ้น 211 เรื่อง</p>
<p>คมชัดลึก</p>	<p>การรับรองคุณภาพสถานพยาบาล</p> <p>-เสนอบทความ ในการประชุมวิชาการประจำปี ของ สรพ. มีการเสวนาเรื่องการเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรสู่การพัฒนา</p>

สื่อ	ประเด็น
	<p>อย่างยั่งยืน โดยถ่ายทอดองค์ความรู้จาก ผอ.รพ. 4 แห่งที่ผ่านการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลในระดับก้าวหน้า ได้แก่ รพ.วชิรพยาบาล รพ.ภูมิพล รพ.ศิริราช และรพ.ชลบุรี</p> <p>ผศ.(พิเศษ) นพ.สุวรรณค์ ขวัญใจพานิช ผอ.รพ.ชลบุรี ซึ่งเป็นรพ.ในสังกัด สธ.แห่งแรกที่ผ่านการรับรองคุณภาพในขั้นก้าวหน้า ระบุว่า เรื่องที่นำสู่การรับรองคุณภาพขั้นก้าวหน้า คือ 1.เป้าหมายรพ.ต้องมีความชัดเจนและเป็นไปได้ 2.บรรยากาศการทำงานเป็นทีม และ 3.การเลือกเครื่องมือมาใช้ โดยมีการกำหนดและติดตามนโยบายอย่างต่อเนื่อง ระบบคุณภาพ ระบบทรัพยากรมนุษย์ใน รพ. สิ่งแวดล้อม บรรยากาศ ต้องมีการกำหนดรายละเอียดงานต่าง ๆ อย่างพอเหมาะ</p>
ผู้จัดการออนไลน์	<p>กรณีแม่ดื่มชามติดคอเด็กเสียชีวิต</p> <p>-เสนอข่าว ตัวแทนสมาคมวิชาชีพผู้สื่อข่าวแห่งประเทศไทย เข้าพบพ่อและแม่ ด.ญ.ปาริยา ดวงมาลัย อายุ 2 ขวบ ที่เสียชีวิตจากแม่ดื่มชามติดคอ เพื่อมอบเงินช่วยเหลือการจัดงานศพที่รวบรวมจากผู้ใจบุญ และเจ้าหน้าที่ รพ.พระนั่งเกล้าได้เดินทางมาร่วมฟังสวดอภิธรรม พร้อมทั้งนำพวงหรีดมาเคารพศพ โดยครอบครัวจะสวดอภิธรรมศพ 4 คืน จากนั้นจะเก็บศพในโลงเย็นจนกว่าจะได้รับความเป็นธรรม</p> <p>นายประสิทธิ์ ดวงมาลัย พ่อเด็ก กล่าวว่า เจ้าหน้าที่รพ.พระนั่งเกล้าได้มาร่วมแสดงความเสียใจและฟังสวดอภิธรรม พร้อมทั้งนำเงินมาร่วมทำบุญ 4,800 บาท และแจ้งว่า รพ. จะประชุมเรื่องการเยียวยา ขณะที่ทนายณรงค์จะไปยื่นเรื่องที่ สธ. ให้ดำเนินคดีให้ถึงที่สุด</p> <p>ด้าน นายพัฒนาพงษ์ เจียมเผ่า รองประธานสภาผู้ป่วย ได้พูดคุยกับครอบครัวเรื่องการช่วยเหลือทางคดีและร้องเรียนเอาผิดรพ. โดยมี นพ.เทพ เวชวิสิฐ เจ้าของประตูน้ำโพลีคลินิก และที่ปรึกษาสภาผู้ป่วย เป็นผู้สนับสนุนการช่วยเหลือ ซึ่งในวันที่ 19 มี.ค. 2562 ครอบครัวจะไปขอเวชระเบียนที่ รพ.พระนั่งเกล้า และไปยื่นเรื่องต่อ สสจ.นนทบุรีทั้งนี้ เห็นว่า แผลงการณ์ของ รพ. เป็นการแก้ตัว ถือว่าเป็นข้อผิดพลาด อ่านผลเอ็กซเรย์ผิด เจ้าหน้าที่ รพ. เพิ่งจะมานงศพในวันที่ 2 ซึ่งจัดอยู่ไม่ไกลจากรพ.เท่าไร รพ. มีหมอมือที่เชี่ยวชาญจำนวนมากแต่ไม่มีคนมาดูอาการ ได้แนะนำให้ครอบครัวฟ้องอาญา โดยตนจะเรียกร้องสิทธิ์ให้ครอบครัวตามมาตรา 41 ส่วนนพ.เทพจะช่วยเรื่องเยียวยาและค่าใช้จ่ายในการติดตามเรื่อง</p>
เว็บไซต์สนุก ไทยรัฐ	<p>ร้องเรียนรพ.ชัยนาท</p> <p>-เสนอข่าว กรณีเด็กอายุ 7 วัน ที่เสียชีวิตเมื่อวันที่ 9 มี.ค. ที่ รพ.ชัยนาท ซึ่งแพทย์วินิจฉัยว่าเสียชีวิตจากอาการปอดติดเชื้อ แต่ผลชันสูตรจากสถาบันนิติเวชระบุว่าเสียชีวิตจากเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองชั้นใน ล่าสุด นางสาวสมณี มารดา ได้ให้จนท.อาสาสมัครร่วมกตัญญู จ.ชัยนาท ชุดโลงนำร่างของลูกชายขึ้นมา เพื่อส่งสถาบันนิติเวช รพ.ตำรวจ হাসาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริง ขณะที่ทางรพ.ยังไม่ได้ติดต่อมาเพื่อขอรับศพหรือแสดงความเสียใจใดๆ ทำให้ครอบครัวยืนยันว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด โดยในวันนี้ (19 มี.ค.) จะไปที่กระทรวงสาธารณสุขพร้อมกับมูลนิธิปิณา เพื่อทวงความเป็นธรรม</p>
เว็บไซต์สยามรัฐ เว็บไซต์Mthai เว็บไซต์แนวหน้า	<p>ร้องเรียน รพ.คัลยกรรม</p> <p>-เสนอข่าว นางกนกวรรณ แสงอรุณ พร้อมพวก เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง รพ.เฉพาะทางขนาดเล็ก ย่านทาวน์อินทาวน์ ในความผิดฐานร่วมกันฉ้อโกงประชาชน เมื่อวันที่ 15 มี.ค. ที่ผ่านมา เนื่องจากทำหน้าที่เสียโฉม เสียเงินแสน และมีแผลเป็น อยากให้เป็นอุทาหรณ์ว่าอย่าหลงเชื่อโฆษณาอวดอ้าง โดยก่อนหน้าที่จะแต่งตั้งนายให้เป็นตัวแทนยื่นฟ้องคดีเอง โดยไม่ผ่านชั้นพนักงานสอบสวน ผู้เสียหายทั้ง 7 คน ได้รวมตัวกันไปร้องเรียนที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เพื่อให้ตรวจสอบมาตรฐานการทำงานของรพ. เมื่อวันที่ 6 มี.ค. ซึ่งกรมฯ ได้รับเรื่องไว้แล้ว</p>
ไทยโพสต์ ผวก.ออนไลน์	<p>ตรวจตลาดสด อ.เบตง</p> <p>-เสนอข่าว สสอ.เบตง จ.ยะลา ร่วมกับเทศบาลเมืองเบตง ออกตรวจตลาดสดสุ่มเก็บตัวอย่างอาหาร เฝ้าระวังการปนเปื้อนสารเคมี พร้อมประชาสัมพันธ์หลักการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพให้ปลอดภัยช่วงหน้าร้อน แนะนำการเลือกซื้อวัตถุดิบที่ใหม่สด สะอาด จากแหล่งที่เชื่อถือได้ สังเกตความสะอาดของผู้ปรุงอาหาร ผู้จำหน่าย หรือป้ายรับรองคุณภาพจากหน่วยงานราชการ หากเป็นผลิตภัณฑ์อาหารในภาชนะบรรจุพร้อมจำหน่าย ควรตรวจสอบเลข อย.</p>
เดลินิวส์ เว็บ newtv	<p>ไข่เลือดออก</p> <p>-เสนอข่าว นายมนูญ พรหมน้อย นายอำเภอยะหา พร้อมด้วย นายอาแซ กาแข็ง สาธารณสุขอำเภอ นำจิตอาสา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม.และทหารพราน กองร้อย 4703 กรมทหารพรานที่ 47 กว่า 50 คน ร่วมประชุมทำความเข้าใจ</p>

สื่อ	ประเด็น
กรมประชาสัมพันธ์	เรื่องโรคไข้เลือดออกและวิธีกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง จากนั้นออกพ่นหมอกควัน พร้อมใส่ทรายอะเบต ปล่อยพันธุ์ปลา กำจัดลูกน้ำยุงลาย โดยตั้งแต่ 1 ม.ค. - 15 มี.ค. 62 อ.ยะหามี่ผู้ป่วยไข้เลือดออก 45 ราย ตำบลที่มีผู้ป่วยมากที่สุด คือ ปะแต ยะหา บาโร๊ะ บาโงยซิแน ละแ และ ตาซี ตามลำดับ แต่ยังมีผู้เสียชีวิต
มติชน	พัฒนายาจากไพล -เสนอบทความ พญ.อรพรรณ โพชนุกูล รองอธิการบดี มธ. และ ผอ.ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมณีแพ้ โรคหืด และโรคระบบหายใจ รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เป็นหัวหน้าคณะวิจัยไพล จนได้ยาในรูปแบบแคปซูลที่จัดทะเบียน สิทธิบัตรยาเรียบร้อย นับเป็นยาชนิดแรกของโลกและชนิดเดียวที่ใช้สมุนไพร 100% และมีเป้าหมายอีกไม่เกิน 2 ปี จะผลิตใช้ในเชิงพาณิชย์และส่งออกต่างประเทศ จากการทดสอบยา สามารถลดอาการภูมิแพ้ได้ ทั้งคัดจมูก ไอจาม คันตา จมูก ผื่นแพ้ผิวหนังและหอบหืด หลังผ่านการวิจัยในระยะ 3 จะขึ้นทะเบียนยากับ อย.
ไทยรัฐ	อก.รับซื้อวัตถุดิบขมิ้นชัน -เสนอข่าว นางสาวลักษณ มณีทอง ประธานวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรปลูกรัก ต.พระธาตุ อ.แม่ระมาด จ.ตาก เผยว่า ชาวบ้านในพื้นที่ถูกหลอกขายหัวพันธุ์ขมิ้นชันให้ปลูก และไม่มารับซื้อตามสัญญา แต่ต่อมามีเจ้าหน้าที่จาก ธ.ก.ส. สาขาแม่ระมาด จ.ตาก ชักชวนให้เข้าร่วมประชุมกับอก.ที่กำลังหากลุ่มเกษตรกรปลูกขมิ้นชันเพื่อนำไปแปรรูป เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ซึ่งอก.ตรวจสอบขมิ้นชันพบว่ามีส่วนกลุ่มเคอร์คิวมินอยด์สูงถึง 9.5% จึงตกลงรับซื้อ ขมิ้นชันปีละ 40 ตันแห้ง
แนวหน้า คอลัมน์ ข่าวสั้น	เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ -เสนอข่าว นายดาระไน ยี่ภู นายอำเภอบ้านค่าย เป็นประธานปล่อยตัวนักกีฬาโครงการ "18 มี.ค. วันท้องถิ่นไทย ชาวบ้านค่าย ร่วมใจ เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ" และมีพิธีมอบเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ให้ สสอ.บ้านค่าย และ รพ. สต.ในพื้นที่ 16 แห่ง เป็นเงิน 160,000 บาท
ไทยรัฐ	เปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ -เสนอข่าว นายลำเพย ทองก้านบัว และ นายชัยวัฒน์ ไข่นาค รองนายก อบต.ต้นมะม่วง จ.เพชรบุรี เปิดโครงการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรคปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ ต.ต้นมะม่วง โดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุข รพ.สต.ต้นมะม่วง เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันควบคุมโรคต่างๆ ที่เกิดกับเด็ก



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch